

Phí môi giới nước ngoài

I. Đa số lao động người nước ngoài đều thông qua Công ty Môi giới nước ngoài giới thiệu sang Đài Loan làm việc, do đó phát sinh phí môi giới nước ngoài, mà phí môi giới nước ngoài và chi phí có liên quan cần thiết khi sang Đài Loan làm việc (như phí kiểm tra sức khỏe, phí huấn luyện, phí hộ chiếu, phí visa, phí vé máy bay và lệ phí hành chính v.v...) thông thường cần phải thanh toán bằng phương thức vay và cho vay.

II. Lại nữa, phí môi giới nước ngoài do quốc gia xuất khẩu lao động quy định và quản lý dựa theo điều kiện lao động của các quốc gia xuất khẩu lao động khác. Đài Loan đã khuyến nghị với các quốc gia xuất khẩu lao động về phí môi giới nước ngoài giới hạn tối đa là tiền lương 1 tháng tại Đài Loan của lao động người nước ngoài, và kiến nghị giảm lãi suất vay tiền của lao động người ngoài tại nước ngoài, để tránh gây gánh nặng kinh tế cho lao động người nước ngoài.

III. Để phí môi giới nước ngoài và các hạng mục chi phí có liên quan mà lao động người nước ngoài phải nộp trước khi sang Đài Loan làm việc được tiêu chuẩn công khai minh bạch, và tránh tình trạng bị bóc lột bất đang trước khi sang Đài Loan, các chi phí mà lao động người nước ngoài vay nợ trước khi sang Đài Loan phải được ghi trên “Bản cam kết chi phí làm việc và tiền lương cho người nước ngoài sang Đài Loan làm việc”.

Đài Loan tiếp tục thông qua mở cuộc họp Hội nghị hợp tác lao động song phương định kỳ, yêu cầu các quốc gia xuất khẩu lao động tăng cường quản lý phí môi giới nước ngoài và các chi phí có liên quan của lao động

người nước ngoài, và quy định rõ ràng các hạng mục chi phí liên quan cũng như tiêu chuẩn về số tiền phải nộp của lao động người nước ngoài, ngoài ra, yêu cầu các quốc gia xuất khẩu lao động tăng cường kiểm tra rà soát các Công ty Môi giới nước ngoài, để bảo vệ quyền lợi cho lao động người nước ngoài.

Phí dịch vụ trong nước

I. Để tránh các Công ty Môi giới Nhân lực trong nước thu chi phí cao, Bộ chúng tôi quy định Công ty Môi giới trong nước chỉ được thu “phí dịch vụ” đối với lao động người nước ngoài, hơn nữa, cần phải có các mục dịch vụ theo Hợp đồng dịch vụ, thì mới được thu phí, và không được thu trước, đồng thời năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba mỗi tháng không được thu quá 1.800 Đài tệ, 1.700 Đài tệ và 1.500 Đài tệ theo thời hạn tích lũy làm việc tại Đài Loan sau khi người nước ngoài nhập cảnh lần đó, và được Chính quyền các huyện thị thăm hỏi kiểm tra tình hình thu phí của lao động người nước ngoài; nếu phát hiện Công ty Môi giới trong nước thu phí ngoài tiêu chuẩn quy định, sẽ phạt tiền hành chính gấp 10 đến 20 lần chi phí hoặc số tiền tương đương theo tiêu chuẩn theo quy định thu phí của Công ty Môi giới trong nước và chấm dứt kinh doanh. Để tránh lao động người nước ngoài bị Cơ sở Môi giới trong nước bóc lột.

II. Ngoài ra, cung cấp liên kết quy định pháp luật có liên quan như sau

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=N0090028>